

THƠ THÂN GỎI AHCC

Trần Văn Thu

1. Tôi vừa đọc xong LTAHCC số 68. Về ý kiến của đại ca Nguyễn Từ Thiện chúng ta gặp lại ở Trường Công Chánh để trao ngọn đuốc cho thế hệ sau, và trả lời của BPT. Tôi nghĩ rằng nhiều AH cũng có ý kiến tương tự như tôi:

Ngày họp mặt đó, tôi sẽ đến, mặc dầu không phải xuất thân từ Trường Cao Đẳng Công Chánh. Tôi sẽ đại diện cho Ông Cụ của tôi, Ông Trần Văn Ngọc, đã xuất thân từ Trường đó; nhờ vậy, mà ngày nay tôi và một con gái được phục vụ tại... Bộ Công Chánh Pháp. Và lại, lúc tôi mới đậu tú tài, nếu không vì thời thế chánh trị còn bấp bênh buộc tôi sang Pháp thì tôi cũng phải cố gắng để được vào Trường đó; và sau năm 1975, nếu không vì thời thế thì tôi vẫn thích ở lại Công Chánh hoặc Địa Chánh Việt Nam hơn đi Pháp để hưởng vật chất.

Tôi mơ ước được làm việc, sau chế độ cộng sản, tại quê hương, với vị Giám Đốc Kế Hoạch Bộ Công Chánh trong vài tháng, trước khi chọn một bờ sông và vịnh viễn hành nghề câu cá, để chuyển lại vài yếu tố mà tôi đã học và thấy áp dụng cụ thể, như Nha Địa dư phải thuộc Bộ Công Chánh giống ở Pháp, một số không nhỏ chuyên viên địa dư phải phục vụ cho thiết kế đô thị, thủy đạo, thủy nông, chỉnh trang điền thổ trước và sau khi thực hiện một đường lộ hay thiết lộ hay phi trường hay thủy cảng, do đặc sự biến dạng của cầu và đập nước... Bộ Công Chánh tích cực tham gia Chính Trạng Lãnh Thổ. Lúc vấn đề mới được đặt ra ở Pháp, dưới thời Tổng Thống De Gaulle, Quốc Vụ Khanh đặc trách CTLT (Olivier GUICHARD) lãnh đạo luôn Bộ Công Chánh, ngày nay thì hai Bộ đã tách riêng. Bộ Công Chánh, và mỗi Cơ Quan của Bộ phải tự xem mình như là một xí nghiệp. Tôi mơ ước được trở lại Trường Công Chánh và những Trường khác để nói với sinh viên, một xí nghiệp trong một chế độ thị trường tự do mà chân chánh là gì, một phòng mạch bác sĩ cũng phải là một xí nghiệp chân chánh để làm lại những gì tốt của VNCH mà chế độ hiện hữu đã phá vỡ...

2. AH nào quan tâm đến vấn đề giáo dục tương lai Việt Nam mà cần dùng thì vui lòng cho tôi biết, tôi sẽ

gởi phóng ảnh loạt bài tôi đã và sẽ tiếp tục đăng trên báo của nhóm thân hữu ở Paris của Trường Trung Học Bưởi Chu Văn An về giáo dục trên thế giới:

- Chế độ ở Huê Kỳ phỏng theo ba giáo sư Pháp dạy ở đây viết ra, một trong ba vị đó là khoa trưởng, trình độ bất đồng, tuyển chọn theo chủng tộc,...

- Chế độ ở Đức, phỏng theo một khoa trưởng Đức và giáo sư Pháp chủ tịch ban liên lạc các trường kỹ sư Đức và Pháp viết

- Chế độ ở Anh, với một sự tuyển chọn gắt gao, với phần đông trẻ em bị bỏ cuộc giữa đường không trường chuyên nghiệp tiếp nhận, do nhiều giáo sư viết

- Bài sẽ đăng: chế độ ở Đại Hàn và Đài Loan theo tài liệu của Chánh Phủ các nước đó, (chế độ Pháp đã đăng trên LTAHCC), đường hướng tương lai để đào tạo kỹ sư và chuyên viên cao cấp, do nhiều giáo sư trên thế giới thảo luận trong lễ kỷ niệm 200 năm thành lập trường Polytechnique de Paris và Conservatoire National des Arts et Métiers của Pháp trong năm 1994, mà tôi có tham dự.

Bài rất dài nên LTAHCC không thể đăng.

3. Tôi sẽ cung cấp cho AHCC nào yêu cầu, bài tôi đã đăng, trên một tờ báo chánh trị, do lời yêu cầu của một số anh chị em nhân dịp lễ Thánh Tổ Hải Quân VNCH Trần Hưng Đạo 1995, tựa là: "Tàu và Việt Nam" về địa thế chánh trị (géopolitique). Sơ lược: VNCH, Thụy Sĩ là xứ hàng hải, theo nghĩa kinh tế chánh trị. Bắc Việt Nam (Hà Nội), Nga, Tàu, Cu Ba là xứ lục địa. Con rồng thứ năm là người Tàu hải ngoại. Vụ chiến hạm VNCH HQ10 bị Tàu đánh chìm và ta mất Hoàng Sa. Chủ thuyết "Ba Thế Giới" từ hàng ngàn năm của người Tàu và vị trí của Việt Nam trong chủ thuyết đó. Việt Nam ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ của Tàu từ thời loạn tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc, từ Việt Nam bỏ chạy và tiêu diệt đạo quân cảm tử của thủy sư đô đốc Courbet tại Đài Loan đến cuộc chiến gọi là "Tàu chinh phạt Việt Nam" năm 1978. Sức mạnh của hải quân Tàu về lượng và hải quân Đài Loan về phẩm, mô tả sáu chiếc "frégate" mà Đài Loan mua của Pháp (địch không thể thấy trên radar). Trong năm 1996, tôi hân hạnh được Bộ Quốc Phòng Pháp mời viếng thăm một chiếc tương tự của hải quân. So sánh hỏa tiễn bắn tàu của Nga (Ai Cập bắn 60 Styx, một quả trúng nhẹ một corvette cũ chạy quá chậm của Do Thái) và của Pháp (Argentina bắn 4 Exocet mà chỉ